



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... สำนักบริหารกลาง กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล โทร. ๔๒๐๙

ที่ กษ.๐๔๐๑/๐ ๑๓๔๙ วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เรื่อง แจ้งเวียนบทคัดย่อของผลงาน.....

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก/ผู้อำนวยการศูนย์/ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน/  
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร/ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๑ - ๑๐/  
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ทุกจังหวัด

ตามประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชีระดับชำนาญการพิเศษ ทั้งหมด ๒๑ ราย โดยผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ข้างต้น ขอส่งเอกสารประกอบการประเมินบุคคลและผลงาน จำนวน ๑ ราย คือ นางสาวอิสริยา สีลาวิจิตรกุล ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๑๑๕๗ ฝ่ายตรวจสอบและแนะนำด้านการบัญชีที่ ๑ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครศรีธรรมราช สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๘ โดยหากผู้ใดจะทักท้วงผู้มีรายชื่อตามประกาศข้างต้น ให้ทักท้วงได้ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศ นั้น

ในการนี้ ข้าราชการข้างต้น ได้จัดส่งผลงานเข้ารับการประเมิน ดังนั้น เพื่อให้การประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ เป็นไปตามหลักเกณฑ์หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๘ ประกอบกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้แจ้งแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรการในการป้องกันและลงโทษผู้แจ้งข้อมูลเท็จเกี่ยวกับคุณสมบัติและผลงานของบุคคลในการขอรับการประเมินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งได้กำหนดแนวทางดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๗.๓/ว ๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๒ เนื่องจากได้รับหนังสือร้องเรียนจากข้าราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เกี่ยวกับการจ้าง และคัดลอกผลงานทางวิชาการ สำหรับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้กำหนดแนวปฏิบัติในการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ ให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกำหนดให้ผู้ขอรับการประเมินจัดทำบทคัดย่อ พร้อมรายชื่อผู้จัดทำผลงานร่วม (ถ้ามี) และให้กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคลแจ้งเวียนบทคัดย่อ เป็นระยะเวลา ๕ วันทำการ หากไม่มีผู้ใดคัดค้านให้นำเสนอผลงานเข้ารับการประเมินต่อไป ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่กำหนด จึงได้แจ้งเวียนบทคัดย่อและสัดส่วนผลงานของข้าราชการข้างต้น จำนวนรายละเอียด ๒ เรื่อง ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ อนึ่ง หากมีผู้ใดคัดค้านผลงาน โปรดแจ้งไปยังกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารกลาง เป็นลายลักษณ์อักษรภายในวันอังคารที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ และเมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ไม่มีผู้ใดคัดค้านจะได้ส่งผลงานเข้ารับการประเมินต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งเวียนข้าราชการในสังกัดทราบทั่วกัน

(นายบุญเลิศ ใจดี)  
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

บทคัดย่อ

ผลงาน : การวางระบบการใช้โปรแกรมระบบสินค้าเวอร์ชัน ๒.๒ ให้แก่สหกรณ์การเกษตร  
ย่านตาขาว จำกัด เพื่อรองรับระบบสาขาและศูนย์กระจายสินค้า

โดย : นางสาวอสิริย์ ลีลาวิจิตรกุล นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ  
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตรัง  
ขอประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ  
ฝ่ายตรวจสอบและนำด้านการบัญชีที่ ๑ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครศรีธรรมราช  
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๘

ปี : พ.ศ. ๒๕๕๘

การวางระบบการใช้โปรแกรมระบบสินค้าเวอร์ชัน ๒.๒ ให้แก่สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จำกัด เพื่อรองรับระบบสาขาและศูนย์กระจายสินค้าที่จะเกิดขึ้นต่อไปข้างหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสหกรณ์สามารถก้าวทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป ทางกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้พัฒนา โปรแกรมระบบสินค้าให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและรองรับการทำงานของสหกรณ์ที่เพิ่มมากขึ้น แต่หากสหกรณ์ไม่มีความพร้อมในการใช้งานโปรแกรมทั้งทางด้านเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่ใช้งาน ซอฟต์แวร์ที่ใช้ร่วมกับโปรแกรม ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าใช้งานในโปรแกรม บุคลากรที่ ใช้งานโปรแกรม และระบบหรือระเบียบการทำงานที่สอดคล้องกับโปรแกรมก็ยากที่จะดำเนินการ ปรับเปลี่ยนระบบงานให้ประสบผลสำเร็จได้ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการทำความเข้าใจกับสหกรณ์ถึง แผนการปฏิบัติงานและวิธีการใช้งานโปรแกรมให้ชัดเจนทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายจัดการเพื่อให้สามารถ ใช้โปรแกรมได้ประสบผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ของ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ต้องมีการติดตามดูแลการใช้งานอย่างต่อเนื่อง สามารถแก้ปัญหาการใช้งาน ได้ทันท่วงที และสหกรณ์สามารถให้บริการแก่สมาชิกได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว สร้างความเชื่อมั่นใน การใช้โปรแกรมให้แก่สหกรณ์ ทั้งนี้การใช้โปรแกรมในการทำงานของสหกรณ์ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม หลักการควบคุมภายใน และระเบียบว่าด้วยมาตรฐานขั้นต่ำในการใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อป้องกันความ เสี่ยงจากความผิดพลาดที่เกิดขึ้น

\*\*\*\*\*

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง : แนวทางการจัดทำระบบบัญชีธุรกิจแปรรูปยางพาราเป็นผลิตภัณฑ์หมอนยางพารา  
โดย : นางสาวอิสริย์ สีสาวจิตรกุล นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ  
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตรัง สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๘  
ขอประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ  
ฝ่ายตรวจสอบและนำด้านการบัญชีที่ ๑ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครศรีธรรมราช  
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๘  
ปี : พ.ศ. ๒๕๖๐

ตามนโยบายสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร พัฒนาสถาบันเกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้ มีต้นทุนการผลิตที่ต่ำและก่อให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ สร้างความเจริญให้กับประเทศให้สามารถแข่งขันได้ และจากปัญหาในปัจจุบันที่ราคาน้ำยางพาราดกต่ำ ทำให้มีหน่วยงานได้สนับสนุนให้สถาบันเกษตรกรแปรรูปยางพาราเพื่อเพิ่มมูลค่าให้มีผลิตภัณฑ์หลากหลายนอกเหนือจากการผลิตยางแผ่นรมควัน และมีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรหลายแห่งได้มีการพัฒนาแปรรูปน้ำยางเป็นหมอนยางพาราเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับน้ำยางช่วยเหลือเกษตรกรให้น้ำยางมีราคาที่สูงขึ้น ซึ่งกระบวนการผลิตมีความซับซ้อนและยุ่งยาก จำเป็นต้องมีการบริหารจัดการที่ดี โดยมีระบบบัญชีใช้ในการควบคุมดูแลที่มีประสิทธิภาพ จึงจะทำให้สหกรณ์สามารถดำเนินงานให้ประสบผลสำเร็จได้ ปัจจุบันยังไม่มีการศึกษากระบวนการผลิตเพื่อกำหนดรูปแบบการบัญชีที่เหมาะสม เพื่อเป็นแนวทางในการบันทึกบัญชีใช้ในการควบคุมดูแลการบริหารจัดการแต่อย่างใด

แนวคิด เรื่อง แนวทางการจัดทำระบบบัญชีธุรกิจแปรรูปยางพาราเป็นผลิตภัณฑ์หมอนยางพารา ผู้เขียนมีแนวคิดเพื่อใช้เป็นแนวทางในการแนะนำให้สหกรณ์ปฏิบัติทางบัญชีได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ควบคุมดูแลการดำเนินงานให้ประสบผลสำเร็จ และผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินได้อย่างรวดเร็ว มีผลให้การสอบบัญชีเป็นไปอย่างมีคุณภาพ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ คือ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรนำคำแนะนำไปใช้เป็นแนวทางในการบันทึกบัญชีด้านการแปรรูปหมอนยางพาราได้อย่างถูกต้อง สามารถเป็นแนวทางให้กับสหกรณ์ที่แปรรูปยางพาราเป็นผลิตภัณฑ์อื่นนอกเหนือจากหมอนยางพาราได้ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์มีแนวทางให้ผู้สอบบัญช้นำไปใช้ในการสอนแนะนำวางรูปแบบบัญชีให้แก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร พร้อมทั้งสามารถตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินได้ตามแผนงานที่กำหนดไว้

\*\*\*\*\*